



รายงานการตรวจสอบดำเนินงาน
โครงการระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System : GFMS)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงการบริหารงานด้านการคลังของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงได้เร่งปฏิรูประบบการบริหารและการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการคลังให้มุ่งสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยริเริ่มให้มี “โครงการระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Government Fiscal Management Information System” (โครงการ GFMS) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 มีมติเห็นชอบให้มีการออกแบบระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้ทุกส่วนราชการทั่วประเทศได้เริ่มนำมาปฏิบัติงานแบบ Online Real Time ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 โดยอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานกำกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐมนตรีมีมติโอนงานระบบ GFMS จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยโครงการ GFMS ได้รับงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 - 2554 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,664.90 ล้านบาท

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ GFMS ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก มีความเสี่ยงต่อความสำเร็จประกอบกับได้รับงบประมาณค่อนข้างสูง จึงได้เลือกตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ GFMS เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อไป

จากการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ GFMS มีประเด็นข้อตรวจพบและข้อสังเกตที่สำคัญดังนี้

**ข้อตรวจพบที่ 1 โครงการ GFMS ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องความถูกต้องแม่นยำ
ของข้อมูลในรายงานการเงินแผ่นดิน**

โครงการ GFMS มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การดำเนินงานภาครัฐเกิดความรวดเร็ว รัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ ขจัดปัญหาการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบและสอดคล้องกับ



การปฏิรูประบบราชการ แต่จากการตรวจสอบมีข้อมูลสนับสนุนโครงการ GFMS ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญในเรื่องความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลในรายงานการเงินแผ่นดิน 4 ประการคือ

1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่สามารถออกรายงานเพื่อแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2548 ที่จัดทำโดยระบบ GFMS เนื่องจากมีข้อมูลที่ผิดพลาดหลายประการที่กรมบัญชีกลางยังไม่แก้ไขแล้วเสร็จ
2. รายงานการเงินของหน่วยงานระดับกรมที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบส่วนใหญ่ยังไม่สามารถแสดงข้อมูลทางการเงินที่ตรงกับความเป็นจริงอย่างมีสาระสำคัญ
3. ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังต่อระดับความน่าเชื่อถือของรายงานการเงินยังอยู่ในระดับไม่สูงเท่าที่ควร
4. ผลการสำรวจความคิดเห็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMS พบว่ายังคงมีปัญหาในด้านระบบงาน ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และด้านบุคลากร

จากผลการดำเนินการข้างต้นมีผลกระทบทำให้งบประมาณการเงิน และงบรายได้และค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ และรายงานการเงินของแผ่นดินยังไม่สามารถแสดงข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำตรงกับความเป็นจริง โดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากโครงการ GFMS เป็นระบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การออกแบบจึงอาจยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมทางการเงินทั้งหมด รวมทั้งเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่และใช้กับส่วนราชการทั่วประเทศจึงมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากและมีโอกาสเกิดความผิดพลาดมาก เครื่อง Terminal ซึ่งจำเป็นต่อการใช้งานมีไม่เพียงพอและวิธีการนำส่งข้อมูลแบบ Excel Loader ที่นำมาใช้ทดแทนมีประสิทธิภาพจำกัด ตลอดจนมีปัญหาด้านบุคลากรคือ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการอบรมในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลจากระบบ GFMS ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ รวมถึงศูนย์บริการให้คำปรึกษา (Help desk) ไม่สามารถตอบปัญหาได้ชัดเจนและทันเวลา

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้โครงการ GFMS บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลในรายงานการเงินแผ่นดิน และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ GFMS ในโอกาสต่อไป สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งการให้อธิบดีกรมบัญชีกลางพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. ด้านระบบงาน

1.1 ในระหว่างที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินแผ่นดินจากระบบ GFMS และข้อมูลของรายงานการเงินแผ่นดินยังไม่ถูกต้อง หากการประเมินผลโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ข้อสรุปว่าระบบงาน GFMS มีความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้กรมบัญชีกลาง



กำกับดูแลให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินในระบบ GFMS ของส่วนราชการ เป็นรายการ เพื่อปรับปรุงให้รายงานการเงินแผ่นดินที่กรมบัญชีกลางเป็นผู้จัดทำมีความถูกต้องต่อไป

1.2 แก้ไขระบบงานตามรายการที่ส่วนราชการแจ้งว่าระบบ GFMS ยังมีปัญหาและ กรมบัญชีกลางเห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไข

1.3 จัดการสัมมนาระหว่างหน่วยงานเจ้าของระบบ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุม ตรวจสอบเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้หมดไป เช่น พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดทำงบการเงินด้วยมือควบคู่กับการบันทึกบัญชีในระบบ GFMS ระหว่างที่รายงานการเงินจากระบบ GFMS ของส่วนราชการยังไม่ถูกต้อง เป็นต้น

1.4 ให้สถาบันการศึกษาหรือองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพ ทำการประเมินผลและ พัฒนาระบบอื่นๆ ในระบบ GFMS นอกจากระบบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาอยู่

2. ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ พิจารณาความต้องการของหน่วยงานผู้ปฏิบัติว่ามีความ จำเป็นต้องมีเครื่อง Terminal หรือไม่ โดยคำนึงถึงภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมทั้งพัฒนา Excel Loader ให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

3. ด้านบุคลากร

3.1 รวบรวมระเบียบและคู่มือวิธีการปฏิบัติงานระบบ GFMS ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในการศึกษาและใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยจัดทำใน รูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น จัดทำในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

3.2 จัดทำแผนการฝึกอบรมที่ชัดเจน และต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของระบบต่างๆ ในระบบ GFMS ได้รับการอบรมอย่างทั่วถึง โดยเน้นการอบรมให้ความรู้เรื่องความเชื่อมโยง เกี่ยวข้องกันของงานแต่ละระบบใน GFMS เพื่อความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์บริการให้คำปรึกษา (Help Desk) ในการตอบปัญหาต่างๆ ในระบบ GFMS ที่ผู้ปฏิบัติงานประสบให้สามารถตอบได้โดยไม่ล่าช้าเกินควร และมีความถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วตามที่ต้องการ

4. ด้านอื่นๆ

4.1 กำชับส่วนราชการทุกแห่งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับ การบันทึกข้อมูลในระบบ GFMS อย่างเคร่งครัด และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบควรสั่งการให้ หน่วยงานจัดทำทะเบียนคุมต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

4.2 นำสำเนารายงานการสอบบัญชีของส่วนราชการที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งผลการตรวจสอบไปยังกระทรวงการคลังมาใช้ประกอบการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจ เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและของส่วนราชการให้เป็นไปโดยถูกต้อง มี วินัย คุ่มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ให้มากยิ่งขึ้น

ข้อตรวจพบที่ 2 ส่วนราชการไม่ได้ใช้ระบบบัญชีต้นทุนในระบบ GFMS

ระบบบัญชีต้นทุนมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้น และนำข้อมูลมาใช้ในการวัดผลการดำเนินงาน การวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จากการตรวจสอบพบว่า ระบบบัญชีต้นทุนในระบบ GFMS ยังไม่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้จริง และกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMS มาคำนวณต้นทุนและปันส่วนค่าใช้จ่ายนอกระบบ GFMS โดยใช้โปรแกรมเฉพาะของกรมบัญชีกลางแทน การดำเนินการดังกล่าวมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานทำได้ค่อนข้างยากและล่าช้า ทั้งนี้มีสาเหตุที่สำคัญมาจากโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณในระบบ GFMS มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ทำให้ต้องใช้เวลาในการประมวลผลนาน และจำเป็นต้องใช้เครื่อง Server ที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงานเนื่องจากการโยกย้ายเปลี่ยนหน้าทำการงานเป็นประจำ

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ระบบบัญชีต้นทุนในระบบ GFMS สามารถใช้งานได้ตามที่กำหนด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งการให้อธิบดีกรมบัญชีกลางพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. **ด้านระบบงานและเครื่องมืออุปกรณ์** พิจารณาเลือกวิธีการคำนวณต้นทุนในระบบ GFMS ให้ง่ายและรวดเร็ว และเร่งรัดกรมบัญชีกลางให้ใช้งานระบบบัญชีต้นทุนในระบบ GFMS เพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระแก่ส่วนราชการต่างๆ ที่ต้องทำรายงานต้นทุนนอกระบบ GFMS นอกจากนี้ให้ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคและสำรวจความต้องการระบบบัญชีต้นทุนในระบบ GFMS เพื่อนำผลการประเมินมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนในระบบ GFMS ต่อไป

2. ด้านบุคลากร

2.1 จัดทำคู่มือเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS ให้ครอบคลุมระบบบัญชีต้นทุนให้มากที่สุด โดยจัดทำในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น จัดทำในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

2.2 จัดทำแผนการฝึกอบรมที่ชัดเจน และต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของระบบต่างๆ ในระบบ GFMS ได้รับการอบรมอย่างทั่วถึง โดยเน้นการอบรมให้ความรู้เรื่องความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันของงานแต่ละระบบใน GFMS



ข้อตรวจพบที่ 3 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบ GFMS ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้ประโยชน์

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมีแนวความคิดเริ่มมาจากการที่ภาครัฐประสบปัญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากขาดความสมบูรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลกลางแบบบูรณาการ จึงได้ทำการศึกษาและออกแบบระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส่วนราชการที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ดูแล โดยให้เริ่มใช้ระบบงานจริงในปีงบประมาณ 2548 จากการตรวจสอบ พบว่าส่วนราชการต่างๆ ไม่ได้ Upload ข้อมูลระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าระบบ GFMS อย่างครบถ้วนทุกหน่วยงาน ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ประสงค์ให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์ของทุกหน่วยงาน

การที่ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในระบบ GFMS ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์มีผลกระทบทำให้เกิดความสูญเสียจากการต้องจ่ายค่าใช้งานลิขสิทธิ์ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 – 2551 เป็นเงินจำนวน 14,552,000.00 บาท อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2552 กระทรวงการคลังได้ยกเลิกการจ่ายค่าใช้งานลิขสิทธิ์ในส่วนของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบ GFMS แล้ว ทำให้ไม่ต้องจ่ายเงินงบประมาณได้ประมาณปีละ 3,638,000.00 บาท ซึ่งการที่ส่วนราชการต่างๆ ไม่ได้ Upload ข้อมูลมีสาเหตุที่สำคัญมาจากสำนักงานกำกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลในระยะแรก มิได้มีหนังสือเป็นทางการแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 โอนงานระบบ GFMS มาให้กระทรวงการคลัง ปรากฏว่าขาดผู้รับผิดชอบในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของระบบ GFMS ที่ชัดเจน และจากการที่สำนักงาน ก.พ. มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System : DPIS) ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งบันทึกข้อมูลทรัพยากรบุคคลเก็บเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน และนำส่งข้อมูลบางส่วนให้แก่สำนักงาน ก.พ. ประมาณปีละหนึ่งครั้ง สำนักงาน ก.พ. จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลทรัพยากรบุคคลจากระบบ GFMS นอกจากนี้ผู้บริหารของส่วนราชการไม่ให้ความสำคัญกับข้อมูลในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากเป็นระบบที่ไม่ได้กระทบกับการรับ – จ่ายเงิน

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางความจำเป็นในการใช้ข้อมูล



ทรัพยากรบุคคลในระบบ GFMS เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าควรยกเลิกหรือคงระบบไว้เพื่อประโยชน์แก่การบริหารงบประมาณแผ่นดิน

2. กรณีมีความเห็นให้ใช้ข้อมูลทรัพยากรบุคคลในระบบ GFMS ให้กำหนดหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการ Upload ข้อมูลของส่วนราชการเข้าในระบบ GFMS ว่าจะเป็นที่ของกระทรวงการคลังหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ตัดสินใจได้

ข้อสังเกต โครงการส่วนขยายระบบงาน GFMS เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMS - SOE) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 อนุมัติโครงการส่วนขยายระบบงาน GFMS เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMS – SOE) โดยอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ GFMS – SOE ไว้ 4 ประการ ดังนี้

1. เพื่อจัดทำระบบข้อมูลหลักด้านรัฐวิสาหกิจที่สามารถรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กร ข้อมูลด้านบุคลากร ข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี การลงทุน ของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งให้เชื่อมโยงอย่างบูรณาการเป็นระบบเดียว และมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา

2. เพื่อจัดทำโครงสร้างผังบัญชีมาตรฐานสำหรับรัฐวิสาหกิจ และรับข้อมูลด้านการบัญชีเพื่อการจัดการทางการเงินรวมรัฐวิสาหกิจ และ Consolidate ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจเข้าสู่รายงานการเงินแผ่นดิน

3. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและวิเคราะห์การเงินของรัฐวิสาหกิจ และสนับสนุนระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลการบริหารการเงินการคลังของประเทศในระบบ GFMS Management Cockpit ปัจจุบัน

4. เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับหน่วยงานกลาง โดยให้รัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลเพียงที่เดียว

จากการตรวจสอบ พบว่า โครงการ GFMS – SOE ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดทั้ง 4 ประการ เนื่องจากไม่มีรัฐวิสาหกิจใดที่นำส่งข้อมูลงบการเงินและข้อมูลทั่วไปได้ครบถ้วน ส่งผลให้ไม่มีข้อมูลเพื่อใช้สนับสนุนระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และนโยบายบัญชีการจัดการทางการเงินรวมแผ่นดินยังไม่มี ความชัดเจน นอกจากนี้พบว่าหน่วยงานกลางบางแห่งยังต้องการให้รัฐวิสาหกิจจัดส่งข้อมูลตามรูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมา ทำให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งไม่สามารถนำส่งข้อมูลเพียงที่เดียวในระบบ GFMS – SOE



ข้อเสนอแนะ เพื่อให้โครงการ GFMS – SOE บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. ติดตามการนำส่งข้อมูลของรัฐวิสาหกิจให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2. จัดทำแผนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลการบริหารการเงินการคลังของประเทศในระบบ GFMS ภาครัฐ กับระบบ GFMS – SOE ให้มีความชัดเจนและแล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลาง

3. ชักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยงานกลางที่ยังคงต้องการให้รัฐวิสาหกิจจัดส่งข้อมูลตามรูปแบบเดิม เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของระบบ GFMS – SOE ว่าเป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับหน่วยงานกลาง หากข้อมูลใดมีในระบบ GFMS – SOE แล้ว ไม่ต้องขอซ้ำอีกเพื่อให้รัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลเพียงที่เดียว